
Ed. 174. Tillaga

til þ ingsá lyk tunar  uni skipun m illiþ inganefndar  til þess að und irb ú a  löggjöf um 
nýbýlahverfi í sveitum.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa milliþinganefnd til þess að 
undirbúa löggjöf um, að rikissjóður reisi nýbýlahverfi í sveitum.

Nefndin skal skipuð þrem m önnum . Skal einn nefndarm anna skipaður eftir 
tillögum stjó rnar  Alþýðusambands íslands, annar  eftir tillögum stjó rnar  Bún- 
aðarfélags íslands, h inn þ rið ja  sk ipa r  lan d b ú n að a rráð h e rra ,  og er sá fcrm að-  
ur nefndarinnar.

Kostnaður við nefndarstörfin  greiðist úr  rikissjóði.

G r e i n a r g e r ð .

Á undanförnum  þingum liafa verið fram in i tillögur uin að reisa nýbýli í 
sveitum, til þess aðallega að gefa ungu fólki í sveitum kost á að taka sér þar 
bólfestu, í stað þess að flytja til kaupstaðanna. Sjálfsagt eru og m arg ir  í kaup- 
stöðunum, sem áhuga hafa fyrir  ræktun  og landbúnaði, og vildu gjarnan, ef 
mögulegt er, reisa bú í sveit.

Eins og nú er högum háttað, er flestu ungu fólki i sveit meinað að stofna 
þar lieimili; jarðnæði ekki fáanlegt á leigu og óviðráðanlegt að kaupa jörð og 
áhöfn. Leiðin liggur þvi nú til kaupstaðanna; þar  eru stofnuð flest nýju heimilin. 
En atvinnufyrirtæki við sjóinn aukast ekki að sama skapi og fólkinu fjölgar 
þar. E r  því vaxandi atvinnuleysi í öllum kaupstöðum og voði búinn vinnandi 
stéttunum, ef ekki er úr bætt.

Flm. býst ekki við því, að atvinnulcysi myndi réna verulega, þótt tillaga 
hans um  að reisa nokkur nýbýli i sveit komist í f ram kvæm d, en það ætti að 
vera einn þ á t tu r  í aðgerðum  þjóðfélagsins til jiess að vinna bug á þeim  vágesti.

Engin leið er til þess, að nokkrar  verulegar fram kvæ m dir  verði um  stofnun 
nýbýla í sveitum, nema ríkissjóður leggi til þess mikið fé, svo sem til að reisa 
íbúðar- og peningshús og ef til vill sam kom u- eða skólahús í nýbýlahverfum .

Ekki þarf  að kvarta  um, að ræktanleg svæði vanti undir  nýbýlin. í Hnappa- 
dals-, Árnes- og Rangárvallasýslum liggja stór og frjósöm  ónotuð eða litt notuð 
landsvæði m eðfram  þjóðveginum, tilvalin lil að reisa á nýhýlahverfi, að dómi 
einhvers áhugasam asta  ja rð ræ k ta rm a n n s  á landi hér, Sig. S igurðssonar biinað- 
a rm álastjó ra . Það, sem van tar ,  er f ram kvæ m d. R íkissjóður verður að beita  sér 
fyrir  fram kvæm dum . Einstakir m enn geta það ekki í svo stórum  stíl sem með 
þarf.

Nefnd þeirri, sem þingsálykíunin fer  fram  á, að skipuð verði, er ætlað að 
und irbúa  löggjöf um nýbýlahverfin , livar þau  skuli reist, bversu  mikið skuli lagt 
í byggingar, um leigumála og annað, sem fram  þvkir þurfa  að taka í slíkri 
löggjöf.


